

ด่วนมาก



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๗๕๒

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับลงทะเบียนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ฯ โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในการนี้ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด่วนมาก ที่ พม ๐๓๐๙/ ๕๙๓๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔ โทรสาร ต่อ ๓๐๗

ผู้ประสานงาน นายประชา สุธรรมปวง โทร ๐๘-๖๔๒๘-๙๑๖๑

ด่วนมาก
ที่ พม ๐๓๐๙/ว ๔๕๙๖



กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โดย พ. มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด่วนมาก ที่ พม ๐๓๐๙/ว ๔๕๙๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัด มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ และมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับลงทะเบียน ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ครบถ้วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง ในการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแจ้ง ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้

๑. ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและผู้มีสิทธิ์ได้รับ เงินอุดหนุนในระบบฯ ได้ คาดว่าจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีข้อท้วงติงเกี่ยวกับระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขั้นตอน การดำเนินงาน และระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็ก และเยาวชนจึงได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดแนวทาง ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเร่งดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ และพัฒนา

/ระบบ ...

ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เรียบร้อยโดยเร็ว และเพื่อมิให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายสิทธิ์เรื่องรายได้ของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ใช้เกณฑ์รายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ให้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง ๖ ปี ทั้งนี้ ให้ใช้แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.๐๑) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒ ส่วนที่ ๑) เท่านั้น โดยเก็บเอกสารไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน และระงับการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนกว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขั้นตอนการดำเนินงาน และระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เรียบร้อยก่อน

๓. กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการยกเลิกระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางเทพวัลย์ ภรณวลัย)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ - ๗ ต่อ ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙